



ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิก) -
เรื่อง ประกาศรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(บัญชีสำรองเพิ่มเติม) (ระดับปวส. ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิก) ได้ประกาศให้
นักเรียนที่สนใจยื่นความจำนงเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ (บัญชีสำรองเพิ่มเติม)
(ระดับปวส. ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยฯ ได้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ตามที่นักเรียนยื่นคำร้องใบสมัคร แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ นักเรียนกำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ เรียนดีเด่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้
ข้าราชการประจำ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒
รุ่นที่ ๑ (บัญชีสำรองเพิ่มเติม) (ระดับปวส. ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)

ที่	ชื่อ- สกุล	ระดับ/แผนกวิชา	หมายเหตุ
๑	นางสาวจิรวดี จันทโฆษ	ระดับชั้น ปวส.๒ สาขางานการบัญชี	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายน้ำมนต์ โฆษะโก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
(รัตน ประธานราษฎร์นิก)



ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิกร)
เรื่อง ประกาศรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิกร) ได้ประกาศให้นักเรียนที่สนใจยื่นความจำนงเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ตามที่นักเรียนยื่นคำร้องใบสมัคร แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ เรียนดีเด่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นบุตรข้าราชการประจำ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ที่	ชื่อ- สกุล	ระดับ/แผนกวิชา	หมายเหตุ
๑	นางสาวนัสรีย์ และดัม	ระดับชั้น ปวช.๑ สาขางานการบัญชี	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายน้ำมนต์ โขสะโก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
(รัตน ประธานราษฎร์นิกร)